



# ข่าวสารจัดหางาน

# นครสวรรค์



โทร. ๐๕๖-๒๕๗๐๓๖-๗

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย “Smart Job Center” บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

ฉบับที่ ๐๑/๒๕๖๒

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

**13 ตุลาคม**  
วันคล้ายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดนครสวรรค์ (Smart Job Center)

มองหางาน ต้องการคน

<http://smartjob.doe.go.th>

สายด่วน 1694

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ ๙๐๙ ม.๗ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

<http://www.doe.go.th/nakhonsawan>

**แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**  
**ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑**  
**สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์**

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ
๑๑,๑๘,๒๕ ต.ค. ๖๑	- ออกให้บริการจัดหางาน ณ ศูนย์จัดหางาน สาขา ชุมแสง ตามโครงการศูนย์จัดหางาน สาขา ๘๕ ชุมชน และเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์
ตุลาคม ๖๑	- ออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่เพื่อคนไทย มีงานทำ ร่วมกับ อำเภออีม...เคลื่อนที่	จ.นครสวรรค์
๑๒,๑๙,๒๖ ต.ค.๖๑	- ออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อหาตำแหน่งงานว่าง ร่วมกับกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร	จ.นครสวรรค์
ตุลาคม ๖๑	- ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	จ.นครสวรรค์
๒๕ ตุลาคม ๖๑	- ออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่เพื่อคนไทย มีงานทำ ร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการ นวัตกรรม บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน - เผยแพร่ความรู้การไปทำงานในต่างประเทศเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ - โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ	วัดทุ่งทะเลทราย ม.๑ ต.สร้อยทอง อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์

\*\* แผนปฏิบัติงานอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม \*\*





# ข่าวสารจัดหางาน นครสวรรค์

โทร. ๐๕๖-๒๕๗๐๓๖-๗



ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย "Smart Job Center" บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

## กรมการจัดหางาน



## ธนาคารกรุงเทพ

### จัดทำ Toea Application บนมือถือ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

### เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอาใจคนไทยไปต่างประเทศ ทำ TOEA Application ใช้งานบนมือถือ ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญสำหรับแรงงานไทย ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการแล้วตอนนี้ในระบบแอนดรอยด์ (Android)

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และที่กำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้ชื่อ "TOEA Application" โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในระยะแรกสามารถดาวน์โหลด TOEA Application ได้แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เฉพาะในระบบแอนดรอยด์ (Android) ส่วนในระบบไอโอเอส (iOS) จะดำเนินการได้ในเร็วนี้ๆ สำหรับการให้บริการของแอปพลิเคชันนั้นจะให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประเทศต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ภาษา ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ ตลอดจนสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แรงงานคืนถิ่นที่กลับจากต่างประเทศ แนะนำการบริหารจัดการรายได้ของแรงงานไทย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพทั้งก่อนเดินทางและการโอนเงินกลับประเทศไทยได้ด้วย โดยแอปพลิเคชันจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผู้ไปทำงานต่างประเทศ และ 2.บุคคลทั่วไป โดยวิธีการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลส่วนตัวก็สามารถใช้บริการได้แล้ว

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของภาครัฐคือ การเตรียมคน และผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่หน้าที่ของคนที่จะไปทำงานต่างประเทศคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี และพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านภาษา และสุขภาพต้องแข็งแรง ซึ่งการให้บริการ ของ TOEA Application นี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศอย่างแน่นอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

เลขที่ข่าว ๑๕๒/๒๕๖๑

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑





# ข่าวสารจัดหางาน

โทร. ๐๕๖-๒๕๗๐๓๖-๗



ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย "Smart Job Center" บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

## ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรณีมีคนไทยถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์ โดยไม่ผ่านขั้นตอนการนำแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และถูกตำรวจจับกุมที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ จึงขอแจ้งเตือนว่าผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศควรดำเนินการ ดังนี้

1) ตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการในต่างประเทศ หากสมัครไปทำงานต่างประเทศผ่านบริษัทจัดหางาน สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานได้จากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

2) ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงื่อนไขสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง และโดยละเอียดอย่างยิ่งการเดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์ จะมีกฎหมายเฉพาะสำหรับแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางกลับประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างที่ทำงานด้วย (exit permit)

3) ศึกษาธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทำงานก่อนการเดินทาง เพื่อการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงานและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก

4) ปฏิบัติและขอคำแนะนำจากหน่วยงานของกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานในต่างประเทศ

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการหลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ำมนุษย์ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-2456708 หรือที่งานบริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๕ ๗/๐๓๖- ๗ ในวันและเวลาราชการ



เลขที่ข่าว ๑๕๐/๒๕๖๑  
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑